

Số <sup>\*</sup> 670-CV/ĐU

Về khai thác, sử dụng sách điện tử  
“Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”

*Kính gửi:* Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 3398-CV/BTGTU ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về khai thác, sử dụng sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”; để tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - Tập 6 được khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần lan tỏa, nhân rộng những tấm gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện một số việc như sau:

1. Truy cập, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động, học sinh và sinh viên truy cập, khai thác, sử dụng hiệu quả tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” theo hướng dẫn dưới đây:

Người dùng truy cập vào trang web: sachweb.vn. Trong phần “Tìm kiếm”, gõ tựa sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - Tập 6 hoặc gõ đường link sau sẽ vào trực tiếp cuốn sách:

<https://sachweb.com/khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh/sach-nhung-tam-guong-binh-di-toa-sang-giua-doi-thuong-tap-6-dt3688.html>

Khi truy cập vào trang trên sẽ xuất hiện nút “Đọc sách online”, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Đọc sách online” là có thể đọc trực tuyến cuốn sách này, không cần phải đăng nhập.

Khi người dùng muốn đọc một bài viết cụ thể về bất kỳ gương tập thể hoặc cá nhân nào thì vào “Mục lục”, nhấn chọn gương đó, sách sẽ xuất hiện bài viết về gương theo yêu cầu của người dùng.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện trong đơn vị và hoàn thành trong **tháng 10 năm 2023**.

2. Thường xuyên khai thác, sử dụng tập sách này làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, chia sẻ trên các trang tin điện tử, trang fanpage, trang mạng xã hội, có thể quay video clip ngắn, dùng để kể chuyện dưới cờ đầu tuần của trong các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nhân rộng, tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, có giá trị lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

3. Hàng năm, các đơn vị đưa nội dung khai thác, sử dụng tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” thành một nội dung trong báo cáo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị. Trong báo cáo thể hiện rõ các nội dung về phương thức triển khai, số lượng trang điện tử đăng tải, lượt truy cập, khai thác, sử dụng, những kết quả, hiệu quả đạt được và đề xuất, kiến nghị.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Hiếu**